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รมว.สาธารณสุข  เผย พบว่ามีแพทย์จำนวนมากที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดาร  ประสบปัญหาความขาดแคลนในทุกๆ ด้าน ประกาศปั้นหมอชนบทพันธุ์ใหม่...  

 นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า
จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแพทย์ที่ทำงานในชนบทหลายจังหวัด
พบว่ามีแพทย์จำนวนมากที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
และประสบปัญหาความขาดแคลนในทุกๆ ด้าน บางแห่งในโรงพยาบาลมีแพทย์
เป็นผู้หญิงทำหน้าที่ ผอ.โรงพยาบาล พร้อมทั้งตรวจคนไข้วันละไม่ต่ำกว่า 200 คน
จากการสอบถามได้ทราบว่า แพทย์เหล่านี้บางคนทำงานในชนบทนานกว่า 10 ปี
ด้วยความเสียสละ ไม่เคยขอย้ายตนเอง
และไม่เคยมาเรียกร้องเรื่องใดๆจากกระทรวงสาธารณสุข
ในฐานะที่เป็นแพทย์ชนบทตัวจริงเลย ทั้งนี้ จะมอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ไปสำรวจจำนวนแพทย์ที่ทำงานในชนบทจริงๆ รวมทั้งรับฟังปัญหาและความขาดแคลน
นอกจากนี้ ให้เร่งรัดการจัดตั้งโรงพยาบาลสุขภาพระดับตำบล หรือ รพ.สต.
ให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
รวมทั้งให้พิจารณาในเรื่องของโครงสร้างค่าตอบแทนที่แพทย์ในชนบทจริงๆ ควรได้รับ
ไม่ใช่แพทย์ชนบทที่เข้ามาทำงานในเมือง แต่ยังรับเงินค่าตอบแทนพื้นที่กันดาร 1 กันดาร
2 อยู ่ 

 "ผมต้องขอชื่นชมคุณหมอทั้งหลายที่ทำงานในชนบทจริงๆ
โดยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย ทำงานด้วยความเสียสละ
คนเหล่านี้เป็นคนที่กระทรวงสาธารณสุขต้องดูแลให้มาก
เพราะถือเป็นคนที่ควรยกย่องมากกว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นแพทย์ชนบท  



แต่ไม่เคยทำงานในชนบทจริงๆ ที่มีปัญหาเลย"   นายวิทยากล่าวและว่า
หากหมอในชนบททำหน้าที่ด้วยความเสียสละด้วยเจตนาที่จะช่วยเหลือประชาชนจริงๆ
แล้ว ก็จะลดปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยที่ไม่สมเหตุสมผล ที่ไปเพิ่มภาระงานให้กับแพทย์ใน 
รพ.ศูนย์และ  รพ.ทั่วไป ทำให้เกิดความแออัดใน รพ.ขนาดใหญ่ คนไข้ล้น รพ.
ตรงนี้คงต้องลงไปตรวจสอบและจัดระบบให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมากขึ้น.


